

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๗๐๗.๓/๙๕๔



ถึง เรือนจำ ทัดตสสถาน สถานกักกันและสถานกักขัง

กรมราชทัณฑ์ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ ยธ ๐๙๐๓/๒๐๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ ๘ (CP8) ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรม กำหนด ทราบหากมีข้าราชการประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้

๑. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการ ขึ้นไป
๒. มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
๓. ไม่อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรอื่นๆ และไม่ได้เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรใดๆ

ในวันเวลาเดียวกัน

๔. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ข้อ ๕.๑ คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม และเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรภาครัฐที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหนึ่งแล้ว จะลาไปรับการอบรม ตามหลักสูตรอื่นได้ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี

ทั้งนี้ หากข้าราชการประสงค์สมัคร ขอให้ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ไปยังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : datacenter0707.3@gmail.com ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากสำนักงานกิจการยุติธรรมรับผิดชอบให้เบิก - จ่าย จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือทุนทรัพย์ส่วนตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๒๙๖๗ ๓๔๓๖

โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๔๓๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๖๐ (โซชีตา)

ที่ ยธ.๐๙๐๓/๒๐๙๙ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกยุติธรรม
ในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ ๘ (CP8)

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ถึงสภาพปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบัน และอาชญากรรมในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม รวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้แก่ประชาชน กำหนดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และศึกษาดูงานในพื้นที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จากหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตร จำนวน ๕๐ คน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานกิจการยุติธรรม พิจารณาเห็นว่า หน่วยงานของท่าน มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในสังคม จึงขอเชิญส่งข้าราชการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น ในการนี้ขอความร่วมมือส่งใบสมัครให้สำนักงานกิจการยุติธรรม ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้ นางสาวโซชีตา ควรเลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๔๐๓ ๑๑๗๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันตำรวจโท

(พงษ์ธร ชาญสุริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ส่งศูนย์ข้อมูลบุคคล

(นางสาวพิมพ์พร เนตรทุกณะ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร CP8